

บทความการวิจัย

บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

อรชร เทพบุตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ และ ด้านบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับ ปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร จำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดำเนินการ ดังนี้

การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ปรับปรุงแบบสอบถามของ กิตติ กรทอง (2552)
3. นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เป็นเครื่องมือฉบับที่พร้อมเก็บข้อมูล แล้วนำไปเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามของกิตติ กรทอง (2552) โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มุ่งสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ สอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร มีจำนวน 55 ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตราการวัดของลิเคิร์ต (Likert) โดยกำหนด น้ำหนักคะแนน เป็น 5 ระดับ

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตาม เพศ อายุ และ รายได้ต่อเดือน

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร จำนวน 113 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าจำนวน 55 ข้อ ที่ผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถามของกิตติ กรทอง (2552) ผู้วิจัยส่งและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 113 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากการดำเนินการศึกษา สรุปผลได้ ดังนี้

1. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้

1.1 ด้านบริหารงานวิชาการ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือส่งเสริมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.10 และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา หลักสูตร การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 1.56

1.2 ด้านบริหารงานงบประมาณ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือเสนอแนะให้มีการบอกกล่าวให้ ผู้ปกครองรับทราบ ในการเก็บเงิน การจ่ายเงิน การนำส่ง เงินภายในศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.96 และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ แผนพัฒนานโยบายทางการศึกษาและขอ งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 1.51

1.3 ด้านบริหารงานบุคคล ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.25 และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือเสนอแนะทางภาครัฐให้ให้มีการพัฒนา บุคลากร อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 1.53

1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมประชาสัมพันธ์หรือส่งข่าวสารให้ผู้อื่น ได้รับทราบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.42 และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อมา ปรับปรุงบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 1.51

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตาม เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน ได้ดังนี้

2.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตาม เพศ พบว่า ผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระโสม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ต่อด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป ไม่แตกต่างกัน

2.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี และอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี และอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ต่อด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป

2.3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท และรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท และรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ต่อด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป

อภิปรายผลการวิจัย

1. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ และ ด้านบริหารงานบุคคล ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านด้านบริหารงานทั่วไป ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ และ ด้านบริหารงานบุคคล เป็นงานที่มีขอบข่ายงานที่เฉพาะอย่างเช่นการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำแผนงบประมาณ หรือแม้กระทั่งการประเมินหรือการพิจารณาตำแหน่งของบุคลากรซึ่งเป็นการยากที่ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมได้ ผู้ปกครองจึงมีส่วนร่วมในระดับน้อย ส่วนในด้านบริหารงานทั่วไปจะมีส่วนที่ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมได้มากกว่าเนื่องจากขอบข่ายงานในบางส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองโดยตรงเช่นการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครอง หรือการมีส่วนร่วมในการ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯจึงทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนายกิตติกรทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับน้อย

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตามเพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าไม่ว่าผู้ปกครองจะมี เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างย่อมที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรอบระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่าเทียมกันดังนั้นผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่างกันจึงมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภัญญา สยามประโคน (2551:บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ระดับการศึกษา สูงสุดและสถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตอำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนายกิตติกรทอง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามสถานภาพทางเพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. ด้านบริหารงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา หลักสูตรการเรียนการสอน ให้มากขึ้น
2. ด้านบริหารงานงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ แผนพัฒนานโยบายทางการศึกษาและของงบประมาณให้มากขึ้น
3. ด้านบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการร่วมหรือเสนอแนะทางภาครัฐให้ให้มีการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น
4. ด้านบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อมา ปรับปรุงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาจากความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆเช่น ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อได้ผลการศึกษาที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร เท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ในเขตอำเภอดงหลวง เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาปัญหาหรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระโสม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล